



มร.ลป.เปิดขบวนรถไฟท่องเที่ยวสายเหนือ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานการนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนางสาววราภรณ์ รุ่งตระกูล ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รักษาการแทนรองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนรถไฟท่องเที่ยวสายเหนือ ตามโครงการวิจัยการนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง นายภูษิต พินิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก น.ส.สรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย นายชาติ อินทร์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และประธานคณะกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ผู้บริหาร คณาจารย์นักวิจัยโครงการฯ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการวิจัยนี้ ได้รับงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อดำเนินการวิจัยต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 2564 คือ แผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งล้านนา ได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทำให้ต่อมาในปี 2565 ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัยตามแผนงานการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) เพื่อขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก และแผนงานวิจัยนี้ ทำให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ชื่อโครงการการท่องเที่ยวรถไฟเชิงพาณิชย์ ที่ได้ดำเนินการจัดเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับทางรถไฟแห่งประเทศไทย ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์จากกรุงเทพฯสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานมาแล้ว 11 ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการท่องเที่ยวในภาคเหนือจำนวนมาก

สำหรับปี 2567 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณต่อเนื่องเพื่อดำเนินโครงการวิจัย การนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดำเนินการให้บริการการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือส่วนขยายสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อตอบสนองตามความต้องการ และจัดทำแผนการขยายผลการให้บริการท่องเที่ยวโดยรถไฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป ในปีนี้ได้ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวรถไฟสายเหนือ โดยในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นการท่องเที่ยวแบบ Oneday Trip จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นการท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนจากจังหวัดลำปาง ไปสู่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเทศกาลลอยกระทงของภาคเหนือ

การเดินทางท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ในวันนี้ ทางโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้จัดขบวนรถ Royal Blossom ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวชุดใหม่มาใช้ในภาคเหนือเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญและร่วมจัดกิจกรรม ณ จุดท่องเที่ยวตลอดเส้นทางรถไฟรอบปฐมฤกษ์นี้





มร.ลป. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ "ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนึ่งหยดโลหิตให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์" ครั้งที่ 3



เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ "ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนึ่งหยดโลหิตให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์" ครั้งที่ 3 ณ อาคารพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การจัดรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อจัดหาโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลลำปาง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดสำรองโลหิตไว้ใช้ในการพยาบาลยามขาดแคลน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิตจำนวน 16,800 cc. มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย



ทีมนักวิจัยแผนกลางและหัวหน้า OM มร.ลป. พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจนฯ ปี 2567 เข้าหารือนายก อบจ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักวิจัยโมเดลแก๊จน (Operating Model : OM) พร้อมด้วย ผศ.ดร.โอฬาร อ่องพะ ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การหารือในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการร่วมมือในการใช้ระบบข้อมูล PPPconnex โครงการการสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจนฯ ปี 2567 ซึ่งจะไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป





มร.ลป. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ผศ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ AIC คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ AIC และนางมณฑา อ่อนโธธา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2567 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการจังหวัดลำปาง รักษาการแทนผู้อำนวยการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น โดยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

มร.ลป. ร่วมหารือแนวทาง การบูรณาการความร่วมมือประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 รศ.วีโลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี และ ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการทางบูรณาการความร่วมมือประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผศ.ประสงค์ แสงแก้ว อาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นางมาลี สุเมตติกุล ประธานกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในฐานะคณะทำงานมูลนิธิคนเห็นคน จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารอาหาร โรจนะหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การหารือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางบูรณาการความร่วมมือประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือของ 5 กองทุนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต





มร.ลป. จัดการประชุม รปภ. เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ประจำปีภาคเรียน 2/2567

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สีทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม พนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุมดอกป๊อป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย ซึ่งแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 รวมถึงการตรวจสอบการขับซั้รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาและบุคลากร ตามนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 %



มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ปีงบประมาณ 2569

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายวารการ เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 เมื่อระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร





มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 6 (177/2567)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 6 (177/2567) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดย รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในการประชุม



มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประดิษฐ์สะเปาและโคมล้านนา"

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประดิษฐ์สะเปาและโคมล้านนา" ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ให้กับนักศึกษา โดยนายฉวีวิทย์ เบ็งอินตา และนางสาวนันทวิภา สุทธิพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรการประดิษฐ์โคมล้านนา นายวีรศักดิ์ ของเดิม และ นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรการประดิษฐ์สะเปา และสละทวง ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

การประดิษฐ์โคมดังกล่าว จะนำไปประดับใน "งานปาวะณีส่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก" ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวดสะเปาส่งสรรคร์ สาธิตการทำสะเปา การสาธิตการทำโคม กิจกรรมสาธิตการทำผางประทีป และการปล่อยโคมไฟ รัชชมการจุดดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ "สุขภาพสร้างสุข สร้างสุขด้วยสุขภาพ" และการออกร้านกาดหมั้วของนักศึกษา จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว





สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง"



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษามรรมฮิตฮอย เข้าร่วมงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง" โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีการแสดง พระธรรมเทศนาแบบพื้นเมือง และพิธีสะเดาะเคราะห์ลงในสะเปาหลวง ในประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร และลานศาลหลักเมืองนครลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ

ภายในงานมีกิจกรรมการถวายผางประทีปบูชาพระเจ้าตนหลวงภายในวิหารวัดบุญวาทย์วิหาร ถวายผางประทีปบูชาหลวงพ่อเกษมเขมโก ถวายผางประทีปบูชาศาลหลักเมืองนครลำปาง ถวายผางประทีปบูชาหลวงพ่อดำ ฟังเทศน์ "อานิสงส์ผางประทีป" สะเดาะเคราะห์ในสะเปาหลวง จากนั้นร่วมแห่สะเปาหลวง และโคมสาย จากลานศาลหลักเมืองนครลำปาง ไปยังทำนน้ำสิงห์ห้วย โดยใช้เส้นทางผ่านถนนทิพย์ช้าง และล่องสะเปาหลวงลงสู่แม่น้ำวัง

ในกรณี่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง (ภาคเช้า) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ณ บริเวณสนามกีฬาชุมชนบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และภาคค่ำ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน คณะกรรมการการประกวดสะเปาลอยน้ำ ณ บริเวณทำนน้ำสิงห์ห้วย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครลำปาง





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค. 2568 เท่านั้น

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันทหาร

- นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2547
- เป็นผู้ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (สอ.)
- เป็นผู้ที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น

เอกสารหลักฐาน

1. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือรับรองสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

รับรองลายมือชื่อทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน

Scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ผ่อนผันทหาร ปี2567

ส่งเอกสารที่
งานบริการและสวัสดิการ
ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
ในวันและเวลาดังกล่าว

*นักศึกษานักเรียนที่เอกสารแล้วไม่ต้องยื่นเข้า
ให้ไปตามหมายเรียกทุกฉบับเรียนมอบ*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ศ.โชติชนันต์ สีตายุทธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา 09 - 1138 - 3853

ขานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

อย่าลืม

ชำระเงินค่าลง ทะเบียนวิชาเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2567

ชำระผ่าน Mobile Banking / แทนได้ธนบัตรกรุงไทย / แทนได้ธนบัตรวีซ่าทุกสาขาทั่วประเทศ

11-22 พ.ย. 67

นักศึกษา ทยศ. ตรวจสอบสถานะที่งาน ทยศ. ม.ราชภัฏลำปาง

ขานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท - เอก

รับสมัครรอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ - 17 มกราคม 2568

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาวิชาการ
(งานบัณฑิตศึกษา) กองบริการการศึกษา

086 - 4215760

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

สมัครเรียนออนไลน์

WWW.LPRU.AC.TH

ขานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

ปีรอบ 2

สอบวัดทักษะดิจิทัล

Digital Literacy 2024

ประจำปี 2567 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

สบย 1	20 พฤศจิกายน 2567	สบย 10	29 มกราคม 2568
สบย 2	27 พฤศจิกายน 2567	สบย 11	5 กุมภาพันธ์ 2568
สบย 3	4 ธันวาคม 2567	สบย 12	19 กุมภาพันธ์ 2568
สบย 4	11 ธันวาคม 2567	สบย 13	26 กุมภาพันธ์ 2568
สบย 5	18 ธันวาคม 2567	สบย 14	5 มีนาคม 2568
สบย 6	25 ธันวาคม 2567	สบย 15	12 มีนาคม 2568
สบย 7	8 มกราคม 2568	สบย 16	19 มีนาคม 2568
สบย 8	15 มกราคม 2568	สบย 17	26 มีนาคม 2568
สบย 9	22 มกราคม 2568		

สถานที่สอบ อาคารศูนย์พัฒนศึกษา

ผู้สอบผ่านสมรรถนะดิจิทัล
ได้รับสิทธิ์สอบ IC3

IC3 DIGITAL LITERACY

ลงทะเบียนสอบ

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2567

- 5 พ.ย. ตรวจสอบตารางเรียน
- 11 พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2/2567
- 11-22 พ.ย. ชำระค่าเทอม
- 21-29 พ.ย. ช่วงการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- 24 พ.ย. - 7 ธ.ค. 68 สอบวัดผลปลายภาคเรียน

ขานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับฟังการกำหนดร่างกฎกระทรวง
ค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนศรีรัศมิ์

ขานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL